

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 850,000
Ad Rate: 1,000

Section: บันเทิง/การศึกษา/ราชภัฏ
วันที่: จันทร์ 30 มกราคม 2555
ปีที่: 21 ฉบับที่: 7732
Col.Inch: 32.29 Ad Value: 32,290
คอลัมน์: แวดวงราชภัฏ

หน้า: 23(ล่างซ้าย)
PRValue (x3): 96,870

คลิป: ขาว-ดำ

แวดวง ราชภัฏ

■...แวดวงราชภัฏ จับสำรวจความคิดเห็นของ รศ.ดร.สุชุม เถลยทัณฑ์ สอนดุสิตโพล รัฐมนตรีที่คนไทยต้องการจากคนทั่วประเทศ ล้วนระบุอยากได้รมต.ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดหลักการทำงานที่ถูกต้อง ไม่ถูกครอบงำจากผู้มีอำนาจเหนือกว่า ทำงานเป็นระบบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ทุจริต คอร์รัปชัน ใช้อำนาจไม่เหมาะสม แทรกแซงการทำงานของผู้อื่น และหาประโยชน์ใส่ตัว ทั้งหมดนี้น่าจะทำได้ไม่ยาก ถ้าตั้งใจจะทำ



จักรชัย สุกระกาญจน์

■...เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งเป็นการแสดงศักยภาพทางวิชาการของคณะ สำนัก สถาบัน ตลอดจนผลิตผลิตอาจารย์และนักศึกษา ผศ.จักรชัย สุกระกาญจน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช ทูมสุดตัวจัดงานวันราชภัฏวิชาการ 55 ประชุมสัมมนาระดับชาติประวัติศาสตร์เมืองคอน ครั้งที่ 6 ช่วง 11-14 ก.พ.นี้ พร้อมกิจกรรมการแสดงมากมายกว่าทุกครั้ง ตีฆ้องมาถึงอยากให้ทุกคนเข้าร่วม

■...ลูกศิษย์ลูกหา สักดา กงเพชร ได้ตีมีตำแหน่งถึงรมช.ศธ.ชนิดที่ยังปลื้มไม่ทันเสีจดี แต่คราวนี้ ผศ.ดร.เถลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดี ม.ราชภัฏร้อยเอ็ด น่าจะเป็นปลื้มกว่าทุกครั้ง เมื่อได้รับคัดเลือกจากม.มหาสารคาม รับพระราชทานรางวัลพระธาดานาถน ทองคำ ประเภทศิษย์เก่าดีเด่น บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน จะไม่ให้ทุกฝ่ายร่วมแสดงความยินดีด้วยได้ไง

■...แม้งานวันครูจะผ่านพ้นไปแล้วหลายเพลลา รายการนี้เพิ่งมาก็ถือว่ามาช้าดีกว่าไม่มา กับข่าว สาโรจน์ แสงอรุณ รองพ่อเมืองอุดรธานี มาเป็นประธานในพิธี มี ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดี ม.ราชภัฏอุดรธานี และคณะผู้บริหาร ต่างให้ความสำคัญเข้าร่วมพิธี พร้อมครูอาจารย์ สังเกตสพ.อุดรธานี เขต 1 และสพม.เขต 20 มากันคึกคักพร้อมเพรียงจนเต็มพื้นที่มหาวิทยาลัย

■...กลับมาครั้งนี้พิศกว่าเดิม แต่ทำไม่น้ำหนักไม่ยอมลด ไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับ ผศ.เล็ก แสงมีอนุภาพ อธิการบดี ม.ราชภัฏลำปาง เตรียมจัดงานใหญ่ประจำปี การจัดการแพร์ ครั้งที่ 5 ที่มีขึ้นวันที่ 4-5 ก.พ. โดยมี รศ.ดร.บุญทวารธรม วิงวอน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นหัวเรือหลักภายใต้แนวคิด เพิ่มคุณค่าแก่สังคม มีทั้งการประกวดทางวิชาการ/วิชาชีพ ดูรายละเอียดที่ www.mgts-lpru.com ชัดหมดทุกเม็ดงาน

■...พระราชทานเพลิงศพ ผศ.ชิน โพธิ์อ่อน อดีตอาจารย์วิทยาลัยครูอุดรธานี และอาจารย์วิชาานเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏจันทรเกษม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กทม. จันทร์ที่ 30 มกราคมนี้ เวลา 16.00 น.

ยอดฉัตร Yoodchat2010@gmail.com